



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 5 สิงหาคม 2560

เรื่อง	สื่อ
1. ธนาคารหม่อนไหมช่วยมีเส้นไหมผลิตตลอดปี	เดลินิวส์
2. สศก.ได้ทีชงขยายประกันภัยพืชผล น้ำท่วมอีสานปลูกชวานาต้นตัว...	ไทยรัฐ
3. สวนยางบุกถก'รมต.'7สค.ทวงแก้ราคา RUB ยอดจตต่างตัวต่ำเป้า	มติชน
4. คอล้มน์ สารพันปัญหา	ไทยรัฐ
5. อุ้มน้ำท่วมรายละ3พัน	โพสต์ทูเดย์
6. คอล้มน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: หนีเสียเกษตรกร	ไทยรัฐ
7. 'เกษตรฯ'ดันไทยฮับข้าวอินทรีย์อาเซียน	มติชน
8. พต.ร่วม 2 สมาคม เปิดโอกาสให้นักวิชาการแชร์ผลงานวิจัย...	ไทยโพสต์
9. 'ตรานกยูงพระราชทาน' การันตีคุณภาพน้ำพระราชหฤทัย..	คม ชัด ลึก
10. อ.ส.ค.รุกตลาดฮาลาล	โพสต์ทูเดย์
11. ปตท. สนับสนุน " ยางล้อประชารัฐ"	สยามธุรกิจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อ : ธนาคารหม่อนไหมช่วยมีเส้นไหมผลิตตลอดปี

วันที่ 5 สิงหาคม 2560

ฉบับที่ : 24768 หน้า : 21

ธนาคารหม่อนไหม ช่วยมีเส้นไหมผลิตตลอดปี

นางสาวรังษิต ภูติริฎิฎุ รอง

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลการติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม (เส้นไหม) ปี 2560 ว่า ขณะนี้ธนาคารได้รับการสนับสนุนเส้นไหมไปแล้วจำนวน 416 กก.

และเกษตรกรมีการยืมเส้นไหมจากธนาคารไปบ้างแล้ว โดยเกษตรกรมีต้นทุนในการทอผ้า เฉลี่ยเมตรละ 500-1,200 บาท ขึ้นอยู่กับลายผ้า ทั้งนี้จะไม่รวมค่าแรงในการทอ

และเกษตรกรสามารถจำหน่ายได้ในราคาเมตรละ 1,500-1,800 บาท

ทั้งนี้ ธนาคารปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม ปี 2560 จะดำเนินการจัดตั้งขึ้น 6 แห่ง ใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร นครพนม อุบลราชธานี นครราชสีมา มหาสารคาม และชัยภูมิ เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งเส้นไหมที่มีคุณภาพดี สำหรับการทอผ้าอย่างเพียงพอ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสนับสนุนเส้นไหมตั้งต้นให้กับธนาคาร เพื่อให้สมาชิกไปบริหารจัดการภายในชุมชน เกษตรกรสมาชิกสามารถยืมเส้นไหมไปทอผ้า เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดนำเส้นไหมหรือเงินมาคืนตามข้อตกลงและระเบียบของแต่ละธนาคาร.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อ : สศก.ได้ทีชงขยายประกันภัยพืชผล น้ำท่วมอีสานปลูกชาวนาตื่นตัว...

วันที่ 5 สิงหาคม 2560

ฉบับที่ : 21746 หน้า : 8

● น้ำท่วมอีสานปลูกชาวนาตื่นตัว ● ยอดเคลมประกันนาข้าวเกิน 3%

สศก.ได้ทีชงขยายประกันภัยพืชผล

นายภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2560 ได้เห็นชอบการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 พื้นที่เป้าหมายประกันภัยขั้นต่ำ จำนวน 25 ล้านไร่ ทั่วประเทศ วงเงิน 1,841.10 ล้านบาทครอบคลุมภัยธรรมชาติทั้ง 7 ประเภท ได้แก่ 1.น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก 2.ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง 3.ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น 4.ภัยอากาศหนาว หรือน้ำค้างแข็ง 5.ลูกเห็บ 6.ไฟไหม้ และ 7.ภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด โดยภัยธรรมชาติ 6 ประเภทแรก มีวงเงินความคุ้มครอง 1,260 บาทต่อไร่ และภัยศัตรูพืชโรคระบาด คุ้มครอง 630 บาทต่อไร่ นั้น

สำหรับในปีนี้ สศก.คาดว่า จะมีการเบิกเงินใหม่ทดแทนประกันภัยข้าวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในระดับ 3% ของพื้นที่ เนื่องจากปีนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดภัยพิบัติเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดทั่วประเทศ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 กรณี ได้แก่ 1.หากพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติคิดเป็น 3% ของพื้นที่เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย ขั้นต่ำ 25 ล้านไร่ เกษตรกรจะได้รับค่าสินไหมทดแทนมูลค่า 935.55 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากภัย 6 ประเภท มูลค่า 926.10 ล้านบาท และภัยศัตรูพืชโรคระบาด มูลค่า 9.45 ล้านบาท

2.หากพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติคิดเป็น 4% ของพื้นที่เข้าร่วมโครงการ

เกษตรกรจะได้รับค่าสินไหมทดแทน มูลค่า 1,247.40 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากภัย 6 ประเภท มูลค่า 1,234.80 ล้านบาท และภัยศัตรูพืชโรคระบาด มูลค่า 12.60 ล้านบาท ในขณะที่เกษตรกรทั่วไป ซื้อประกันภัยครบตามเป้าหมายสูงสุด 0.80 ล้านไร่ และเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ มีส่วนต่างของเบี้ยจ่ายและค่าสินไหมทดแทน มูลค่า 38.76 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากภัย 6 ประเภท มูลค่า 38.38 ล้านบาท และภัยศัตรูพืชและโรคระบาดมูลค่า 0.38 ล้านบาท 3.หากพื้นที่เกิดภัยพิบัติคิดเป็น 5% ของพื้นที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรจะได้รับค่าสินไหมทดแทน มูลค่า 1,559.25 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากภัย 6 ประเภท มูลค่า 1,543.50 ล้านบาท และภัยศัตรูพืชโรคระบาด มูลค่า 15.75 ล้านบาท

“จากตัวเลขของสินไหมทดแทน จะเห็นได้ว่ามีมูลค่าที่สูงมาก หากมีเกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้จำนวน 25 ล้านไร่ เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น จะสามารถช่วยลดผลกระทบด้านรายได้ของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังจะช่วยให้ไม่เกิดผลกระทบต่อการหดตัวของผลผลิตกันทั้งมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) มากนัก ดังนั้น รัฐบาลจึงควรเดินหน้าโครงการนี้ต่อไป และขยายโครงการไปยังพืชอื่นๆ โดยเฉพาะข้าวโพด อ้อย รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการนี้มากขึ้น คาดว่าจะเริ่มในปีหน้า”



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อ : สวนยางบุกถก'รมต.'7สค.ทวงแก้ราคาขวยอดจตตต่างด้าวต่ำเป้า

วันที่ 5 สิงหาคม 2560

ฉบับที่ : 14391 หน้า : 1

สวนยางบุกถก'รมต.' 7สค.ทวงแก้ราคาขวย ยอดจตตต่างด้าวต่ำเป้า

เพยยอดจตตทะเลียนต่างด้าวทำงานไม่เข้าเป้า
วอนเร่งยื่นคำขอก่อน 7 สิงหาคม คาดเปิดศูนย์
พิสูจนั้ลัญชาติเพิ่ม (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

สวนยาง

กมธ.หันงบฯ61อีก8.1พันลพ.

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ที่รัฐสภา พล.อ.ชาติอุดม ติตตเสิริ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 แถลงความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ว่าวันที่ 7 สิงหาคม จะเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณา ขณะนี้ กมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว 19 กระทรวง ปรับลดงบประมาณ 8,193 ล้านบาท แบ่งเป็นงบที่ปรับลดโดย กมธ.และปรับลดโดยอนุ กมธ. ยอดที่ปรับลดทั้งหมด กมธ.จะนำไปพิจารณากาพรวมอีกครั้งในวันที่ 10 สิงหาคมนี้ อย่างไรก็ตามเท่าที่ทราบตัวเลขของทุกส่วนราชการที่ขอแปรญัตติงบประมาณเพิ่มเติมขณะนี้อยู่ที่ 40,000 กว่าล้านบาท โดยสำนักงบประมาณจะเอาความต้องการของส่วนราชการต่างๆ ที่ขอแปรญัตติงบประมาณเพิ่มเติมเสนอต่อ กมธ.ในวันที่ 10 สิงหาคมนี้

บักตูชอบคุณทูตอียูช่วยประมง

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐ มีเกล ชันส์ เอลโกร็วยลา เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรป (อียู) ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่ออ่าลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่

พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญของ พล.อ.ประยุทธ์ชอบคุณที่เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปที่ปฏิบัติหน้าที่อย่าง

เต็มที่เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ดำรงตำแหน่ง และขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยจะสานต่อความร่วมมือกับเอกอัครราชทูตคนใหม่อย่างเต็มที่เช่นเดิม ทั้งนี้อยากยกระดับความสัมพันธ์ระดับสูงกับอียู โดยพร้อมหรือกับอียูถึงพัฒนาการด้านการเมืองของไทยในด้านต่างๆ และหวังว่าจะพิจารณาให้มีปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองระดับสูงระหว่างกันได้ อีกทั้งได้แสดงความขอบคุณที่ฝ่ายอียูสนับสนุนร่วมมือด้านการประมงและมาตรฐานการบินพลเรือน และขอยืนยันว่าไทยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาในประเทศอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะประเด็นปัญหาโอเยูและไทยมีความพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนการส่งเสริมธรรมาภิบาลมหาสมุทรกับสหภาพยุโรป และพร้อมที่จะเป็นต้นแบบของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในการปกป้องรักษาทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

ยอดแจ้งต่างด้าวไม่ตามเป้า

ที่หอการค้าไทย นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับนายสมมติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวสถานการณ์ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ภายใต้พระราชกัทหนด (พ.ร.ก.) การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560

นายพจน์กล่าวว่า ยังมีผู้ประกอบการและผู้ใช้งานมายื่นความจำนงใช้แรงงานต่างด้าวจำนวนไม่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพความเป็นจริง จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนผลักดันให้ผู้ประกอบการและกลุ่มประชาชนที่จ้างแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะกลุ่มให้บริการต่างๆ ปรกอบด้วย แม่บ้าน และลูกจ้างตามแผงลอย ซึ่ง

หอกการค้า และสภาหอการค้า ได้แจ้งไปยังหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นำแรงงานต่างด้าวไปยื่นความจำนง โดยใครก็ตามที่ใช้แรงงานต่างด้าว 1 คนขึ้นไปขอให้ยื่นคำขอดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม ในการให้บริการของกระทรวงแรงงานถือว่ามีประสิทธิภาพและเป็นระบบมาก ทำให้เกิดควมรวดเร็ว สะดวก และเกิดปัญหาติดขัดน้อย

ลูกเรือประมงยังขาดแคลน

“หอการค้าไทยและสภาหอการค้ายืนยันสนับสนุน พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 เพื่อให้สอดคล้อง

กับบริบทของประเทศไทย ทั้งในความมั่นคงและปลอดภัย สังคม และสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งหากไร้การจัดระเบียบแล้วจะไม่ทราบว่าจะจำนวนของแรงงานต่างด้าวมีจำนวนมากน้อยเพียงใด และอยู่ส่วนใดของประเทศบ้าง จะทำให้ประเทศไทยประสบปัญหาความยากลำบาก” นายพจน์กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า ปัจจุบันสถานการณ์ขาดแคลนแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างไร นายพจน์กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับแรงงานแต่ละประเภทอย่างผู้ประกอบการธุรกิจอาหารทะเลแจ้งว่า ขณะนี้อยู่ในระดับอึมตัวแล้ว แต่ภาคบริการจะขาดแคลนมากกว่า เนื่องจากรัฐบาลเดินทางแก้ไขปัญหาแรงงานประมงผิดกฎหมาย (โอเยู) และปัญหาโรคกุ้ง ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวและลดจำนวนแรงงานต่างด้าว แต่เมื่อถามไปยังลูกเรือประมง กลับแจ้งว่าปัจจุบันยังประสบปัญหาขาดแคลน ซึ่งในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับ การแก้ปัญหาของรัฐบาล

คาดเปิดศูนย์ตรวจลัญชาติเพิ่ม

นายสมมติกล่าวว่า ขั้นตอนตรวจลัญชาติได้แก่ ลัญชาติพม่า ในวันที่ 15 สิงหาคม เป็นต้นไป จะตั้งศูนย์ตรวจลัญชาติในประเทศไทย ทั้ง 6 ศูนย์ 5 จังหวัด คือ สมุทรสาคร สมุทรปราการ เชียงราย ตาก และระนอง ซึ่งมีแนวโน้มจะเปิดเพิ่มใน จ.เชียงใหม่ สงขลา และแม่ฮ่องสอน โดยก่อนเดินทางไปศูนย์ตรวจลัญชาติ คนต่างด้าวจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม (CI) ล่วงหน้า ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ 310 บาท จากนั้นไปที่ศูนย์ตรวจลัญชาติ โดยจะให้บริการในรูปแบบวันสต็อปเซอร์วิส ทั้งนี้แรงงานจะทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ลัญชาติกัมพูชา ทางกรมกัมพูชาได้กำหนดเข้ามาตรการลัญชาติที่ประเทศไทยที่ จ.ระยอง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อ : สวนยางบุกถก'รมต.'7สค.ทวงแก้ราคาขวยอดจตต่างด้าวต่ำเป้ำ

วันที่ 5 สิงหาคม 2560

ฉบับที่ : 14391 หน้า : 1

สงขลา และสถานทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ในเดือนสิงหาคมนี้เช่นกัน และสัญญาติลาว แรงงานต้องไปสถานทูตลาว หรือกงสุลลาวประจำประเทศไทย เพื่อขอเอกสารกลับประเทศไปทำหนังสือเดินทาง และกลับเข้ามาทำงานตามข้อตกลงระหว่างรัฐ (เอ็มโอย)

“สำหรับสาเหตุที่นายจ้างมีความจำเป็นการทำงานแรงงานต่างด้าวไม่ค่อยมากนัก คาดว่าเนื่องจากรัฐบาลเคยเปิดลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมายกว่า 5 แสนคนแล้ว ทำให้คนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายมีแนวโน้มลดลง และอีกสาเหตุคือ คาดว่านายจ้างน่าจะมาขึ้นความจำเป็นในวันสุดท้ายของการลงทะเบียน โดยคาดการณ์ว่าตัวเลขนายจ้างและลูกจ้างคงไม่ต่างจากเดิมมากนัก และยืนยันว่าจะไม่มีการขยายเวลาลงทะเบียนอีกเพราะรัฐไม่มีนโยบายเปิดจดทะเบียนรอบใหม่แต่อย่างใด และขอเตือนนายจ้างหรือผู้ที่ไม่มีเอกสารตามกฎหมายให้รีบดำเนินการในวันเวลาดังกล่าว ไม่เช่นนั้นรัฐบาลจะดำเนินการเอาผิดตามกฎหมาย เพราะได้เปิดโอกาสให้ลงทะเบียนอย่างเต็มที่แล้ว” นายสมบัตินกล่าว

รับแจ้งต่างด้าวทำงานแล้ว4แสน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมบัตินได้รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคมถึงวันที่ 3 สิงหาคม เวลา 13.00 น. ดังนี้ 1.นายจ้างยื่นคำขอ 121,488 ราย ทั้งที่ศูนย์และลงทะเบียนออนไลน์ 2.ลูกจ้างคนต่างด้าว 420,744 คน แบ่งเป็นกัมพูชา 121,198 คน ลาว 56,895 คน และพม่า 242,684 คน 3.ประเภทกิจการที่มีการยื่นคำขอ เป็น 5 อันดับแรก ได้แก่ เกษตรและปศุสัตว์ กิจการก่อสร้าง จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม การให้บริการต่างๆ โดยกลุ่มแม่บ้านอยู่ในกลุ่มนี้และเป็นกลุ่มที่น่ากังวลใจ และกิจการต่อเนื่องเกษตร และน้อยที่สุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์พลาสติก และพบกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมน้อยมากเนื่องจากส่วนใหญ่จดทะเบียนแล้ว 4.จังหวัดที่มีการจ้างงานมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ระยอง ปทุมธานี เชียงใหม่ ตามลำดับ โดย จ.ตาก มีนายจ้างยื่นคำขออน้อยที่สุด

แจ้งราคาสุรา-ยาสูบต้องสมเหตุ

นายภุชญา จินะวีระณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า

สินค้ากลุ่มสุรา ยาสูบ เบียร์ ไม่ใช่สินค้าควบคุมในการปรับราคาเป็นไปตามภาวะตลาดและการแข่งขันของผู้ประกอบการ ถ้าผู้ผลิตสินค้าจะปรับขึ้นถือเป็นการตัดสินใจของผู้ประกอบการ แต่กระทรวงการคลังไม่ต้องการเห็นการปรับราคาด้วยการอ้างว่าเก็บเงินเข้ากองทุนผู้สูงอายุ 2% จากภาษีสรรพสามิต เพราะเท่าที่คำนวณกระทบต้นทุนผู้ประกอบการไม่มาก

แหล่งข่าวจากกรมสรรพสามิตกล่าวว่า การที่ผู้ประกอบการจะขึ้นราคาสินค้ากลุ่มสุรา ยาสูบ เบียร์ เป็นเรื่องปกติตลาด และความสามารถในการบริหารต้นทุนของผู้ประกอบการเองว่าจะผลักราคาจากภาษี หรือต้นทุนอื่นๆ ในช่วงเวลานั้นหรือไม่ ในการขึ้นราคามีหลายเหตุผล ทั้งต้นทุนการผลิตอื่นๆ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าวัตถุดิบ และต้นทุนทางภาษี ซึ่งคงต้องติดตามเพราะ นายภุชญาจะมารับตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิตคนใหม่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ ก่อนที่การเก็บภาษีสรรพสามิต 2% เข้ากองทุนผู้สูงอายุ เริ่มดำเนินการในช่วงต้นปี 2561 ดังนั้น นายภุชญาอาจมีแนวทางหารือกับผู้ประกอบการเพื่อขอไม่ให้ขึ้นราคาจากเหตุผลเรื่องกองทุนคนชรา แต่สุดท้ายการตัดสินใจจะขึ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการแต่ละบริษัท กระทรวงการคลังและกรมสรรพสามิตคงไปห้ามไม่ได้

เกษตรกรติงเก็บเชสผิดจังหวะ

กรณีการยกแห่งประเทศไทย (กยท.) มีการเก็บค่าธรรมเนียม หรือภาษีเชส (cess) การส่งออกยางพาราแบบใหม่ โดยเก็บในอัตราคงที่ 2 บาทต่อกิโลกรัม จากที่เคยเก็บแบบขั้นบันได คือแบบเดิมถ้าราคาขายน้อยกว่า 40 บาท จะเก็บ 90 สตางค์ และราคาขยา 40-60 บาท จะเก็บ 1.40 บาท ประเด็นวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา

นายสมพงษ์ ราชสุวรรณ ตัวแทนเครือข่ายสถาบันเกษตรกรจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การประกาศเก็บเงินเชสในอัตราคงที่ที่กิโลกรัมละ 2 บาท ตั้งแต่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา อาจเป็นการประกาศใช้ที่ผิดจังหวะไป แม้จะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ มาก่อนหน้านี้ เนื่องจากราคาขยาพาราในขณะนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาทเศษ ซึ่งหากเป็นอัตราเดิมก็จะเก็บอยู่ที่กิโลกรัมละ 1.40 บาท เท่ากับเก็บเพิ่มขึ้นไปที่กิโลกรัมละ 60 สตางค์ แต่ถ้าหากประกาศใช้ในช่วงที่ราคาขยาอยู่ที่กิโลกรัมละ 60-80 บาท จะเป็นการจัดเก็บที่ถือว่าปกติ ดังนั้น จึงอยากให้องค์กรผู้ผลิตเป็นกลางและสถานการณ์ที่เป็นจริง เพราะหากทำได้ก่อนหน้านี้อาจช่วยลดการจัดเก็บเงิน

เชสไปช่วงหนึ่ง แต่ไม่ได้ทำให้ราคาขยาพาราปรับเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อประกาศใช้ออกมาถือเป็นเรื่องใหม่ที่อาจวิพากษ์วิจารณ์กันบ้าง แต่ควรเปิดโอกาส รอดูเท่าที่ราคาขยาขยาระยะหนึ่งว่าจะเป็นไปได้ทิศทางใด หลังจากนั้นคงจะต้องรอดูระยะ ว่าการจัดเงินเชสในอัตราคงที่ส่งผลต่อราคาขยาขยาอย่างไรหรือไม่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสถาบันเกษตรกรนั้นคงไม่เคลื่อนไหวเนื่องจากเข้าใจสถานการณ์ดี และเชื่อว่าเงินเชสนั้นจะสร้างสวัสดิการให้กับชาวสวนยางได้ดี ในขณะที่เดียวกันก็มุ่งเน้นในการพัฒนาองค์กรของตัวเองปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อให้อยู่รอดไม่ว่าราคาขยาจะปรับขึ้นหรือลงอย่างไร

สวนยางพรมว.เกษตร9ส.ค.

นายทศพล ชวีรรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับแนวทางการจัดเก็บเงินเชสโดยการยกแห่งประเทศไทย (กยท.) ในอัตราคงที่ 2 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) จากเดิมที่เคยเก็บแบบขั้นบันได เนื่องจากเดิมหากราคาขยาน้อยกว่า กก.ละ 40 บาท จะเก็บ 90 สตางค์ และราคาขยา 40-60 บาท จะเก็บ 1.40 บาท ซึ่งในข้อเท็จจริง กยท.ควรจะลดอัตราการเก็บเงินเชสลงอีกจากอัตราเดิม จากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศและราคาขยาตกต่ำ ดังนั้น ในสถานการณ์จากวิกฤตราคขาขยขณะนี้ การเก็บเงินเชสอีก 60 สตางค์ จะส่งผลให้พ่อค้าถือโอกาสกดราคาขยารับซื้อขยาในประเทศ ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ส่วนสาเหตุที่จะต้องเก็บเพิ่มเนื่องจาก กยท.ต้องการเก็บเงินเข้ากองทุนพัฒนาสวนยาง

สำหรับภาพรวมของการแก้ไขปัญหาราคาขยาตกต่ำในประเทศทั้งระบบเป็นวาระเร่งด่วน ในวันที่ 9 สิงหาคมนี้ จะเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากที่ผ่านมามีการยื่นหนังสือเพื่อเสนอข้อเรียกร้องไว้แล้วเมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา จากนั้นจะขอให้รัฐมนตรีชี้แจงแนวทางที่ชัดเจนว่ารัฐบาลมีนโยบายการขับเคลื่อนในทิศทางใดในแต่ละโครงการ โดยเฉพาะราคาขยาที่ยังไม่มีเสถียรภาพ จากปัญหาหลักตลาดกลางธุรกิจของ กยท. ซึ่งถือเป็นการขึ้นราคาให้พ่อค้ารับซื้อขยาในราคาทุบตลาด หลังจาก กยท.กำหนดราคาขยารับซื้อไว้ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 56 บาท แต่เกษตรกรไม่มีขยาจำหน่าย จึงปล่อยให้พ่อค้ารับซื้อขยาเพียง กก.ละ 52.09 บาท ที่ตลาดกลาง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อ : สวนยางบุกถก'รมต.'7สค.ทวงแก้ราคาควยยอดจตต่างด้าวต่ำเป้า

วันที่ 5 สิงหาคม 2560

ฉบับที่ : 14391 หน้า : 1

อ.จันดี จ.นครศรีธรรมราช

ยื่นเงินเชลเกษตรกรได้ประโยชน์

นายธีรัช สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงกรณีการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร (เงินเชล) จากเดิมที่เป็นแบบขั้นบันได เป็นอัตราคงที่ 2 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เนื่องจาก กยท. ต้องการเงินมากขึ้นนั้น ขอชี้แจงว่า เงินเชลทั้งหมดที่ กยท. จัดเก็บได้กว่า 90% เป็นเงินที่ กยท. มาใช้ในการจัดสรรสวัสดิการและโครงการต่างๆ ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางอยู่แล้ว ซึ่งทั้งหมดจะส่งผลดีต่อดังกล่าวและหาก กยท. ปรับลดเงินเชลลงมาเหลือ 1 บาทต่อ กก. ก็อาจไม่เพียงพอที่จะนำมาจัดทำโครงการให้แก่เกษตรกรได้ ดังนั้น การจัดเก็บเงินเชลในอัตรา 2 บาทต่อ กก. ถือว่ามีความเหมาะสมแล้ว

นายธีรัชกล่าวว่า การจัดเก็บเงินเชลในอัตราคงที่ถือว่าส่งผลดีมากกว่าผลเสีย เพราะจะช่วยลดแรงจูงใจในการลักลอบส่งออกยางผิดกฎหมาย ทำให้สามารถจัดเก็บเงินเชลได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งช่วยให้ผู้ส่งออกยางพาราซึ่งเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย ไม่ต้องกังวลเมื่อราคายางสูงขึ้นจะต้องเสียเงินเชลมากขึ้น จึงไม่ต้องงกตราคาในประเทศให้ต่ำลงเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราที่น้อยกว่า เกษตรกรจึงได้รับราคาสูงขึ้นอย่างชัดเจน ด้วยราคารับซื้อยางจะขยับราคาเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการที่ประมาณการต้นทุนได้ชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นแรงจูงใจไม่ให้มีการบิดเบือนราคาในการเข้าประมูลซื้อขายในตลาดซื้อขายจริงและซื้อขายล่วงหน้า โดยผู้ประกอบการจะทราบต้นทุนแน่นอนจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมคงที่ ส่งผลให้การเปิดราคาประมูลยางสูงขึ้น โดยไม่ต้องกังวลเมื่อราคายางสูงขึ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการส่งออกมากขึ้น ทั้งนี้ เงินเชลที่จัดเก็บจากผู้ส่งออก จะนำเข้ากองทุนพัฒนายางพารา นำมาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการให้กับเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มขึ้น

“กยท. ประเมินรอบด้านแล้วว่าเงินเชลในอัตราคงที่ 2 บาทต่อ กก. จะส่งผลดีกับเกษตรกรมากกว่าผลเสีย รวมทั้งเกษตรกรยังได้เงินเข้ากองทุนพัฒนายางพาราอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยท้ายที่สุดผลประโยชน์ตกอยู่กับเกษตรกร” นายธีรัชกล่าว

แนะนำประกันภัยข้าวช่วยชดเชย

นายภูมิศักดิ์ ราชดี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ

การเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ได้เห็นชอบการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวในปี การผลิต 2560 พื้นที่เป้าหมายการเอาประกันภัยขั้นต่ำ จำนวน 25 ล้านไร่ทั่วประเทศ วงเงิน 1,841.10 ล้านบาท ครอบคลุมภัยธรรมชาติ 7 ประเภท ได้แก่ 1.น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก 2.ภัยแล้ง 3.ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง 3.ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น 4.ภัยอากาศหนาว หรือน้ำค้างแข็ง 5.ลูกเห็บ 6.ไฟไหม้ และ 7.ภัยศัตรูพืช หรือโรคระบาด โดยภัยธรรมชาติ 6 ประเภทแรก มีวงเงินความคุ้มครอง 1,260 บาทต่อไร่ และภัยศัตรูพืชโรคระบาด คุ้มครอง 630 บาทต่อไร่นั้น จากการประเมินของ สศก.พบว่าปัญหาน้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะใน ส่วนของ จ.สกลนคร ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกข้าว นาปี ประมาณ 8.8 แสนไร่ การทำประกันภัยข้าวนาปีจะช่วยลดผลกระทบการสูญเสียรายได้และความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น ซึ่งหากเกิดความเสียหายในพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 30% หรือคิดเป็นพื้นที่ 2.56 แสนไร่ จะมีมูลค่าความเสียหายสูงสุด 955 ล้านบาท แต่หากมีการทำประกันภัยจะทำให้มูลค่าความเสียหายลดลงเหลือ 632 ล้านบาท หรือลดลง 323 ล้านบาท และหากเกิดความเสียหายในพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 50% หรือ 4.27 แสนไร่ มูลค่าความเสียหายสูงสุดอยู่ที่ 1,591 ล้านบาท แต่หากมีการทำประกันภัยจะทำให้มูลค่าความเสียหายลดลงเหลือ 1,052 ล้านบาท หรือลดลง 539 ล้านบาท

รัฐเล็งดัน25ล้านไร่เข้าโครงการ

นายภูมิศักดิ์กล่าวว่า ส่วนภาพรวมการเบิกเงินไหมทดแทนประกันภัยข้าวในปี 2560 สศก. ประเมินว่าน่าจะเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งอยู่ระดับ 3% ของพื้นที่ เนื่องจากปีนี้มีแนวโน้มจะเกิดภัยพิบัติเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วม ซึ่ง สศก.แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 กรณี ได้แก่ 1.หากพื้นที่เกิดภัยพิบัติคิดเป็น 3% ของพื้นที่ เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายขั้นต่ำ 25 ล้านไร่ เกษตรกรจะได้รับค่าสินไหมทดแทน มูลค่า 935.55 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากภัย 6 ประเภทแรก มูลค่า 926.10 ล้านบาท และภัยศัตรูพืชโรคระบาด มูลค่า 9.45 ล้านบาท 2.หากพื้นที่เกิดภัยพิบัติ คิดเป็น 4% ของพื้นที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรจะได้รับค่าสินไหมทดแทน มูลค่า 1,247.40 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากภัย 6 ประเภทแรก มูลค่า 1,234.80 ล้านบาท

และภัยศัตรูพืชโรคระบาด มูลค่า 12.60 ล้านบาท ขณะที่เกษตรกรทั่วไปซื้อประกันภัยครบตามเป้าหมายสูงสุด 0.80 ล้านไร่ และเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ มีส่วนต่างของเบี้ยจ่ายและค่าสินไหมทดแทน มูลค่า 38.76 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากภัย 6 ประเภทแรก มูลค่า 38.38 ล้านบาท และภัยศัตรูพืชโรคระบาด มูลค่า 0.38 ล้านบาท และ 3.หากพื้นที่เกิดภัยพิบัติ คิดเป็น 5% ของพื้นที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรจะได้รับค่าสินไหมทดแทน มูลค่า 1,559.25 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากภัย 6 ประเภทแรก มูลค่า 1,543.50 ล้านบาท และภัยศัตรูพืชโรคระบาด มูลค่า 15.75 ล้านบาท

“จากตัวเลขของสินไหมทดแทนจะเห็นได้ว่ามีมูลค่าที่สูงมาก หากมีเกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้จำนวน 25 ล้านไร่ เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นจะสามารถช่วยลดผลกระทบด้านรายได้ของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังจะช่วยให้ไม่เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรของผลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) มากนัก ดังนั้นรัฐบาลจึงควรเดินหน้าโครงการนี้ต่อไป และขยายโครงการไปยังพืชอื่นๆ โดยเฉพาะข้าวโพดอ้อย รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการนี้มากขึ้น” นายภูมิศักดิ์กล่าว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จาก หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
หัวข้อ : คอลัมน์ สารพันปัญหา

วันที่ 5 สิงหาคม 2560
ฉบับที่ : 21746 หน้า : 6



□□ ต้องช่วยเหลือชาวสวน ชาวนา ชาวไร่ □□ ผลผลิตมาก
ราคาตกต่ำ □□ ร้องเรียนการจราจรติดขัดเลียบด่วน □□



มธุรกรรม(เลียบด่วนเอก-มัธยม-รามอินทรา)

เรียนคอลัมน์สารพันปัญหาออดเทอร์โบ
(ผ่านไปยังผู้บัญชาการตำรวจนครบาล)

เนื่องด้วยปัจจุบันสภาพการจราจรบนถนนประดิษฐ์มธุรกรรม (เลียบด่วนเอกมัธยม-รามอินทรา) มีปัญหาการจราจรติดขัดสะสมต่อเนื่องและนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นถนนสายหลักที่สามารถเชื่อมต่อไปยังถนนสายอื่นๆ ได้ ทั้งถนนรามอินทรา ถนนเกษตร-นวมินทร์ ถนนลาดพร้าว ถนนพระรามเก้า และถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ประกอบกับมีบ้านเรือนประชาชนอยู่อาศัยจำนวนมาก รวมทั้งมีสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่เรียงรายสองฟากถนน ส่งผลให้มีปริมาณรถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ปัจจัยหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาจราจรบนถนนสายนี้และเกี่ยวพันต่อเนื่องไปยังถนนสายใกล้เคียงคือการประกอบธุรกิจตลาดนัดขนาดใหญ่ 2 แห่งแห่งแรกคือ ตลาดนัดเลียบด่วน ตั้งอยู่ต้นถนนประดิษฐ์มธุรกรรม (ขาเข้า) ตลาดถนนรามอินทรา (ขาออก) อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาล โกลกคราม

ส่วนอีกแห่งคือ ตลาดนัดหัวมุม ตั้งอยู่ริมถนนประดิษฐ์มธุรกรรม (ขาออก) ตลาดถนนเกษตร-นวมินทร์ (ขาเข้า) อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาล โชคชัย ทั้ง 2 สน. อยู่ในพื้นที่บังคับบัญชา กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 ตลาดนัดทั้ง 2 แห่งดังกล่าว ในแต่ละวันมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมากแต่มีปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ ทำให้ลูกค้านำรถยนต์มาจอดริมถนนและบนบาทวิถี ประกอบกับมีรถที่รอเลี้ยวเข้าและออกจากตลาดมาตัดรถกระแสดังกล่าว อีกทั้งการจัดการจราจรภายในตลาดที่ไม่มีการบริหารจัดการที่ดีพอ ส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจร โดยเฉพาะระหว่างเวลา 16.00-23.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตลาดเปิดทำการ

ในฐานะประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ขอร้องเรียนผ่านคอลัมน์คุณออดเทอร์โบ ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเข้มงวดกวดขันและเร่งรัดแก้ไขปัญหการจราจรที่เกิดจากผลกระทบจากการดำเนินกิจการของตลาดนัด

■ ช่วยเหลือเกษตรกร ชาวสวน-ชาวไร่-ชาวประมง เรียน คุณออด เทอร์โบ

มีข่าวที่ว่าลำไยจะมีผลผลิตมากมาย และมีการวางแผนพยุราคาไม่ให้ตกต่ำ จึงขอให้รัฐบาลช่วยเหลือทางชาวประมง ชาวนา ฯลฯ ด้วยและขอแจ้งการดำเนินงานมาให้ทราบดังนี้

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ว่าผลผลิตลำไยจะมีปริมาณทั้งสิ้น 377,687 ตัน คาดว่าผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือน.ส.ค.60ถึง240,000 ตัน

กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้มีนโยบายสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน เชียงราย ลำปาง และตาก จำนวน 15 สหกรณ์ เป็นตัวกลางในการกระจายลำไยออกนอกพื้นที่เพื่อช่วยพยุราคาลำไยไม่ให้ตกต่ำ โดยกรมฯได้สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์แก่สหกรณ์ใช้ในการรวบรวมผลผลิตลำไยในฤดูกาลปีนี้จำนวน 52.50 ล้านบาท

สนับสนุนเงินอุดหนุนเพิ่มศักยภาพธุรกิจรวบรวมแปรรูปการตลาดและกระจายสินค้าสหกรณ์ เพื่อจัดซื้อตะกร้าและกล่องบรรจุลำไยเพื่อกระจายผลผลิตและลดการสูญเสียของผลผลิตอีก จำนวน 6.06 ล้านบาท

ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนสหกรณ์ผู้ผลิตลำไยในภาคเหนือ โดยร่วมกันวางแผนล่วงหน้าในการผลิตและการรับซื้อผลไม้จากสมาชิก และจัดทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายสินค้าล่วงหน้าก่อนถึงฤดูกาล อาทิ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ลงนามซื้อลำไยจากสหกรณ์การเกษตรประจวบฯ จำกัด จังหวัดลำพูน จำนวน 500 ตัน

เพื่อกระจายลำไยผ่านทุกสาขาของห้างเทสโก้ โลตัส บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ลงนามซื้อลำไยกับสหกรณ์การเกษตรเสริมป่าฯ จำกัด จังหวัดลำพูน จำนวน 350 ตัน

เพื่อกระจายลำไยผ่านทุกสาขาของห้างแม็คโคร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบริษัทเนเชอรัลเบฟ จำกัด ได้ตกลงซื้อลำไยร่วงเพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำลำไยเข้มข้นส่งออกไปยังประเทศจีน จำนวน 450 ตันและบริษัท ไพรินทรีย์ไทย จำกัด ร่วมมือในการกระจายลำไยช่วยชาวสวน.

เจริญ (คนไทย 100%)

□ □ □

ตอบ คุณ "เจริญ" คนไทย 100%

ผมเองก็ตั้งใจที่มีการช่วยเหลือชาวสวนลำไยด้วยรูปแบบต่างๆ รวมถึงบริษัทต่างๆที่จะช่วยจัดจำหน่ายเป็นการพยุราคาลำไยด้วย

เกษตรกรชาวสวน ชาวไร่ ชาวนา ชาวประมง และอีกหลายอาชีพมีความเดือดร้อนเรื่องพืชผล-ผลผลิตราคาตกต่ำหรือขายไปก็ขาดทุนและมีปัญหาแทรกซ้อนอื่นๆ

นายกรัฐมนตรีย่อมต้องสั่งการให้ทุกหน่วยงานทั้งกระทรวงเกษตรฯ-กระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ เป็นแกนนำในการปฏิบัติงาน เพราะที่ผ่านมาไม่มีการประสานงานกันเลย.

ออด เทอร์โบ

Odd_turbo@thairath.co.th

แฟกซ์ 0-2271-1983

□ □ □

■ ร้องเรียนสภาพปัญหาการจราจรบนถนนประดิษฐ์-



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จาก หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
หัวข้อ : คอแล่มน์ สารพันปัญหา

วันที่ 5 สิงหาคม 2560
ฉบับที่ : 21746 หน้า : 6

ทั้ง 2 แห่งดังกล่าวข้างต้น ด้วยการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ขอเรียกร้องว่า หากเปิดจุด
กัลป์รถแห่งใหม่ตามที่กล่าวถึงแล้วนั้น ขอความ
กรุณาอย่าปิดจุดกัลป์รถหน้าห้างโลตัส ช่วงเสาตอม่อ
หมายเลข 12+581.500 เพราะจะส่งผลกระทบต่อ
ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป และผู้ที่พักอาศัยบริเวณ
ดังกล่าวเนื่องจากจะต้องไปใช้จุดกัลป์รถใหม่ข้างต้น
ทั้งที่ยังไม่มีผลการศึกษาถึงผลกระทบและมาตรการ
รองรับความปลอดภัย

ทำให้ต้องเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชน
กันเพิ่มมากขึ้น ขอขอบพระคุณคุณอ๊อด เทอร์โบ
ที่ช่วยเผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบ.

ชาวบ้านผู้เดือดร้อน

□ □ □



ถกรับมือน้ำ : พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สั่งเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมรายละ 3,000 บาท

อนุมัติช่วยเหลือเกษตรกร 3 พัน

โพสต์ทูเดย์ - “บิ๊กฉัตร” จ่อชง ครม. ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมเป็นกรณีเร่งด่วนรายละ 3,000

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะว่า กระทรวงเกษตรฯ เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรโดยจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พิจารณาเงินช่วยเหลือเร่งด่วนเฉพาะหน้าให้แก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ำท่วม โดยใช้หลัก

เกณฑ์เดียวกับเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ โดยจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเกษตรกรรายละ 3,000 บาท คาดว่าจะมีเกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ 5.7 แสนราย เพื่อเป็นมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนให้ดำเนินการได้ทันที เนื่องจาก การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรตามระเบียบกระทรวงคลัง ต้องใช้ระยะเวลาในการสำรวจความเสียหายจริงหลังน้ำลด

ขณะที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้อนุมัติงบประมาณในการจัดการหนี้ 7.44 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกรที่มีหนี้เอ็นพีแอล 6 ราย เพื่อช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน นอกจากนี้ ได้สั่งการและเร่งรัดการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคอีสาน โดยสั่งให้เร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนลำปาว ลงมาทางกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี ซึ่งอุบลราชธานีเป็นจุดรวม

น้ำจากแม่น้ำโขง มูล และซี พร้อมทั้ง
สั่งให้กรมชลประทานประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ใกล้ขีด
เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนใน
พื้นที่ล่วงหน้าได้ทัน รวมทั้งจัดเตรียม
อุปกรณ์ เครื่องมือไว้ล่วงหน้าเพื่อให้
พร้อมใช้งานทันที

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ
กรมชลประทานสามเสน รายงานว่า
ปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ประสบน้ำท่วมรวม 10
จังหวัด 99 อำเภอ 633 ตำบล 5,276
หมู่บ้าน โดยเป็นภาคอีสาน 9 จังหวัด
ได้แก่ สกลนคร กาฬสินธุ์ นครพนม
ยโสธร อำนาจเจริญ นครราชสีมา
ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี และหนองคาย และ
ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา

สำหรับน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตเทศบาล
นคร จ.สกลนคร นั้น ขณะนี้ระดับน้ำลด
ลงตามลำดับ คาดว่าในวันที่ 7 ส.ค.นี้
จะเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนการซ่อมแซม
อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นเป็นไปตาม
แผนคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนวันที่ 12
ส.ค.นี้ ขณะที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
ปัญหาเกิดจากฝนตกหนักในพื้นที่จนเกิด
น้ำท่วมขัง ยังไม่พบว่าทำให้น้ำท่วมเสียหาย
เพียงแต่รถเกี่ยวข้าวเข้าพื้นที่ไม่ได้
ซึ่งกรมชลประทานจะเร่งสูบน้ำออกจาก
นาข้าวให้แห้งทันเก็บเกี่ยวในช่วงปลาย
เดือนนี้ เช่นเดียวกับพื้นที่ อ.บางระกำ
จ.พิษณุโลก ที่จะเร่งสูบน้ำออกให้ทันเก็บ
เกี่ยวในช่วงวันที่ 15 ส.ค.นี้ ■



หนี้เสียเกษตรกร : พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ (กฟก.) มีมติเห็นชอบอนุมัติให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อนุมัติงบประมาณในการจัดการหนี้ 7.44 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกร 6 ราย ใน 4 จังหวัด คือ นครสวรรค์ อุบลราชธานี ตราด และพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทั้ง 6 ราย ได้รับการคัดกรองจากเกษตรกรที่มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 21 ราย โดยจำนวน 3 ราย อยู่ระหว่างประกาศขายทอดตลาด และอีก 3 ราย อยู่ระหว่างงดการขายทอดตลาด ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการกับ 6 รายข้างต้น.

'เกษตรกร'ดันไทยฮับข้าวอินทรีย์อาเซียน

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมชี้แจงโครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวอินทรีย์ และข้าวจีเอพีครบวงจร ณ จังหวัดอุบลราชธานี ว่า ได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด เกษตรและสหกรณ์ เกษตรจังหวัด และพาณิชย์จังหวัด จาก 6 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ ยโสธร และบุรีรัมย์ เพื่อเชื่อมโยงตลาดรองรับผลผลิตข้าวอินทรีย์ของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และข้าวจีเอพีของโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) เพื่อให้เกษตรกรสามารถขายข้าวซึ่งอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์ ข้าวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ และข้าวจีเอพี ได้ในราคาสูงขึ้นสอดคล้องกับคุณภาพ โดยมีเป้าหมายให้ปีการผลิต 2560-2564

เกษตรกรสามารถขายข้าวเปลือกของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ได้ไม่น้อยกว่า 594,000 ตัน และข้าวเปลือกจีเอพีของโครงการนาแปลงใหญ่ ไม่น้อยกว่า 10.30 ล้านตัน

“จะมีการจับคู่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์และข้าวจีเอพี กับผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการ และลงนามทำบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) ซื้อขายผลผลิตข้าวจากโครงการ ซึ่งผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการ สามารถไปขอสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) จากธนาคารที่ร่วมโครงการ โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย 3% ต่อปี และธนาคารอาจสมทบชดเชยดอกเบี้ย 1% ต่อปี ขณะที่ผู้ประกอบการค้าข้าวอินทรีย์ จะได้รับการชดเชยดอกเบี้ยระยะเวลา 3 ปี ส่วนผู้ประกอบการค้าข้าวจีเอพี ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยระยะเวลา 1 ปี” น.ส.ชุติมา กล่าว และว่า ทั้งนี้ ภายในปีการผลิต 2564 ไทยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตข้าวคุณภาพของอาเซียน

พต.ร่วม 2 สมาคม เปิดโอกาสให้นักวิชาการแชร์ผลงานวิจัย พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย เพื่อก้าวสู่เกษตร 4.0

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ในกระแสโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ขณะที่ประเทศไทยมีแนวโน้มปัญหา การขาดแคลนทรัพยากร สภาพดินเสื่อมโทรมลง ฟ้าไม่ถูกทำลาย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง มีความถี่ และรุนแรงมากขึ้น ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม เกษตรกรยากจนและไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ปัญหา ขาดวัยแรงงานเกษตร ทำให้ต้นทุนการผลิตภาค การเกษตรสูง ประกอบกับราคาผลผลิตพืชไม่แน่นอน รัฐบาลจึงมีแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปภาคการเกษตร ของไทยสู่เกษตร 4.0 : เกษตรกรมั่งคั่ง ประเทศ มั่นคงด้านอาหาร และเกษตรกรยั่งยืน โดยมีความ สอดคล้องกับโมเดลไทยแลนด์ 4.0 การปรับเปลี่ยน โครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เน้น การใช้เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า ความคิดสร้างสรรค์

และการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ของภาคการเกษตรของประเทศไทย โดยพัฒนาเทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดปัจจัยต้นทุน การผลิตทางการเกษตร ลดสิ่งเหลือใช้และปริมาณขยะ ให้เกิดมีการใช้ปุ๋ยชนิดต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เท่ากับอัตราที่พืชต้องการและไม่มีการสูญเสีย ขณะ เดียวกันส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร นำ ความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มได้อย่างมี ประสิทธิภาพและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ย แห่งประเทศไทย และสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่ง ประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่ง ชาติ ครั้งที่ 5 หัวข้อ “ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดิน และปุ๋ย ก้าวสู่เกษตร 4.0” ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการจากสถาบัน

การศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆ ทั่วประเทศ ใช้เป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในสาขาวิชา ด้านดินและปุ๋ย ส่งเสริมการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่มี คุณภาพ รวมทั้งเป็นเวทีอภิปรายเสวนา สร้างความ รู้และความเข้าใจถึงแนวทางการขับเคลื่อนนวัตกรรม ด้านดินและปุ๋ยสู่เกษตร 4.0 ที่มีเป้าหมายการพัฒนาการ เกษตรของประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและ นวัตกรรม ส่งเสริมการปรับตัวและสร้างภูมิคุ้มกัน ภายใต้อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก และมีการบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ดินที่มีความสมดุลและยั่งยืนต่อไป

ด้าน ดร.พิทยากร ลิ้มทอง นายกสมาคมดิน และปุ๋ยแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ดินถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถ นำกลับมาใช้อีกได้หากเสื่อมโทรมลง เราจึงต้องหา วิธีที่จะทำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีคุณภาพที่ดี มีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งใน การประชุมครั้งนี้ มีผลงานวิจัยที่ได้ทดลองทดสอบ จนประสบผลสำเร็จ รวมทั้งมีนวัตกรรมเด่นๆ มา นำเสนอหลายเรื่องด้วยกัน เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำ เศษวัสดุเหลือใช้จากไฟฟ้าฟลายแอสท์มาใช้ประโยชน์ ทางภาคเกษตร เช่นการนำขี้หมูมาใช้ในภาคเกษตร และทดสอบดูว่าปลอดภัยหรือไม่ และมีคุณภาพ ดีอย่างไร อีกทั้งยังมีการวิจัยเรื่องเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งมี หลายผลงานวิจัยที่พยายามเอาเชื้อจุลินทรีย์ในดินมา ใช้ประโยชน์ทางภาคเกษตร นอกจากนี้ยังมีงานวิจัย ในเรื่องของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ในการปรับปรุง บำรุงดิน แต่อย่างไรก็ตาม สภาพดินทางการเกษตร ของประเทศไทยในปัจจุบัน เราจำเป็นต้องมีการใช้ปุ๋ย อินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เหมาะสมจึงจะเกิด ประโยชน์สูงสุด.

'ตรานกยูงพระราชทาน' การันตีคุณภาพ น้ำพระราชหฤทัยจาก 'พระมารดาแห่งไหมไทย'



ท่องโลกเกษตร
สุรัตน์ อัดตะ
suratatta0402@gmail.com

ไม่เพียง การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผ้าไหมไทยเท่านั้น แต่ยังสร้างอาชีพและรายได้
ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ส่งผลให้เศรษฐกิจในชุมชนมีความเข้มแข็ง
สำหรับผ้าไหมไทย "ตรานกยูงพระราชทาน"
ผลิตภัณฑ์ชิ้นเอกที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทาน
เครื่องหมายรับรองคุณภาพตรา "นกยูง" จน
มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
จึงไม่แปลกที่ผ้าไหมไทยเป็นสินค้าที่มี
ชื่อเสียงทั้งด้านความสวยงามและมีเอกลักษณ์
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และสืบสานไว้ให้คงอยู่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่ตลอดไป
สมเด็จพระราชปิตุจฉาสมเด็จฯ พระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
"ท่องโลกเกษตร" อาทิตย์นี้ไปดู
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมตรานกยูง
พระราชทานที่กรมหม่อนไหม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เตรียมจัดใหญ่เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

12 สิงหาคม 2560 โดย **สุรัตน์ วัชรคุปต์
เหล่าวิชชา** อธิบดีกรมหม่อนไหมบอกว่า
เป็นอันสูงส่งมาจากพระมหากษัตริย์คุณของ
พระองค์ที่ทรงมีต่อวงการหม่อนไหมไทยและ
เกษตรกรผู้ปลูกหม่อน เลี้ยงไหมและทอผ้าไหม
ทำให้ไหมไทยมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ
จากนานาชาติ จากนั้นในปี 2555 กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้ถวายพระราชสมัญญา
"พระมารดาแห่งไหมไทย" แต่สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9 เพื่อให้ประชาชนน้อมรำลึกถึงพระ
มหากษัตริย์คุณและพระเกียรติคุณของพระองค์
อธิบดีกรมหม่อนไหม ย้อนความเป็นมา
ของเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทาน ว่า สืบ
เนื่องจากปัญหาการนำเข้าเส้นไหมและเส้นใย
สังเคราะห์อื่นจากต่างประเทศมาผลิตผ้าไหม
และใช้สัญลักษณ์คำว่า "ไหมไทย" เพื่อการค้า
ทำให้ผู้ซื้อเกิดความไม่มั่นใจในคุณภาพผ้า
ไหมไทย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงห่วงใยและตระหนัก
ถึงปัญหานี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานเครื่องหมาย "นกยูงไทย" ให้เป็น
เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมไทย 4 ชนิด ได้แก่ ตรานกยูงพระราชทาน
สีทอง สีเงิน สีน้ำเงิน และสีเขียว เพื่อให้มีการ
ใช้เครื่องหมายรับรองอย่างกว้างขวางทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ช่วยแก้ปัญหาด้าน

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย และยัง
เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคด้วย
สำหรับเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมไทย "ตรานกยูงพระราชทาน" 4 ชนิด
ประกอบด้วย นกยูงสีทอง (Royal Thai Silk)
นกยูงสีเงิน (Classic Thai Silk) นกยูง
สีน้ำเงิน (Thai Silk) และนกยูงสีเขียว (Thai
Silk Blend) สำหรับ นกยูงสีทอง (Royal
Thai Silk) นั้น เป็นผ้าไหมซึ่งผลิตจากวัตถุดิบ
เส้นไหม กระบวนการผลิตแบบภูมิปัญญา
พื้นบ้านดั้งเดิมของไทยอย่างแท้จริงและใช้
เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านเป็นทั้งเส้นพุ่งและ
เส้นยืน เส้นไหมจะต้องสาวเส้นด้วยมือผ่าน
พงสาวลงภาชนะ การทอด้วยกี่ทอมือแบบ
พื้นบ้านชนิดพุ่งกระสวยด้วยมือ ย้อมด้วยสี
ธรรมชาติ หรือสีเคมีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
และต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น
ส่วน นกยูงสีเงิน (Classic Thai Silk)
เป็นผ้าไหมซึ่งผลิตขึ้นแบบภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ผสมผสานกับการประยุกต์ใช้เครื่องมือและ
กระบวนการผลิตในบางขั้นตอน ใช้เส้นไหม
พันธุ์ไทยพื้นบ้านหรือที่ได้รับการปรับปรุงจาก
พันธุ์ไทยเป็นเส้นพุ่งหรือเส้นยืน เส้นไหมต้อง
ผ่านการสาวด้วยมือ หรืออุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์
ขับเคลื่อนขนาดไม่เกิน 5 แรงม้า การทอต้องทอ
ด้วยกี่ทอมือชนิดพุ่งกระสวยด้วยมือหรือที่
กระตุก และต้องผลิตในประเทศไทยเช่นกัน

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 5 สิงหาคม 2560

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5768

Col.Inch: 84.88

Ad Value: 114,588

หน้า: 6(บนขวา)

PRValue (x3): 343,764

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ท่องโลกเกษตร: 'ตรานกยูงพระราชทาน' การันตีคุณภาพผ้าพระราชทานที่หายาก 'พระมารดาแห่ง...

ขณะที่ **นกยูงสีน้ำเงิน (Thai Silk)** เป็นผ้าไหมซึ่งผลิตด้วยภูมิปัญญาของไทยโดยการประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตให้เข้ากับสมัยนิยมและทางธุรกิจ ใช้เส้นไหมแท้เป็นเส้นพุ่งและเส้นยืน ย้อมสีด้วยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทอด้วยกี่แบบใดก็ได้ และต้องผลิตในประเทศไทยเช่นเดียวกัน

และสุดท้าย **นกยูงสีเขียว (Thai Silk Blend)** เป็นผ้าไหมซึ่งผ่านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผสมผสานกับภูมิปัญญาไทย เช่น ลวดลาย สีเส้น ใช้เส้นใยไหมแท้กับเส้นใยอื่นที่มาจากวัสดุธรรมชาติ หรือเส้นใยสังเคราะห์ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน



สุดารัตน์ วัชรกุลป์ดี เหล่าวิख्या

หรือตามความต้องการของผู้บริโภค โดยนกยูงสีเขียวนี้อาจมีเส้นไหมแท้เป็นองค์ประกอบหลัก มีเส้นใยอื่นเป็นส่วนประกอบรอง สัดส่วนการใช้เส้นใยชนิดอื่นประกอบต้องระบุให้ชัดเจน ทอด้วยกี่ชนิดใดก็ได้ ย้อมสีด้วยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และต้องผลิตในประเทศไทย

ทั้งนี้ กรมหม่อนไหมได้ดำเนินการส่งเสริมการใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ตรานกยูงพระราชทานให้แพร่หลายทั่วโลก มีการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองตรานกยูง

พระราชทานในต่างประเทศอีก 35 ประเทศ ได้แก่ กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป จำนวน 27 ประเทศ จีน นอร์เวย์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ อินเดีย และฮ่องกง นอกจากนี้กรมหม่อนไหมยังคงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการรับรองผ้าไหมไทย ตรานกยูงพระราชทาน เพื่อให้สมกับเป็นตราสัญลักษณ์พระราชทานจากพระมารดาแห่งไหมไทย ที่พระราชทานไว้เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของประเทศไทย

กรมหม่อนไหมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 จึงได้จัดกิจกรรม “สืบสานงานพระมารดาแห่งไหมไทย” ทั้งในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั่วประเทศ ตลอดเดือนสิงหาคม

อ.ส.ค.รุกตลาดฮาลาล

โพสต์ทูเดย์ - อ.ส.ค.เตรียมความพร้อมโรงงานแปรรูปนมไทย-เดนมาร์ค หวังส่งออกตลาดฮาลาล คาดปีแรกโกยเงิน 100 ล้านบาท

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ อ.ส.ค.อยู่ระหว่างเร่งเตรียมความพร้อมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เพื่อรับการตรวจประเมินจากตัวแทนรัฐบาลมาเลเซียที่จะมาตรวจและคาดว่าจะการตรวจประเมินโรงงานนมของ อ.ส.ค.จะเรียบร้อยภายในเดือน ก.ย.นี้ และเมื่อผ่านการตรวจก็จะสามารถส่งออกนมยู.เอช.ที.ไทย-เดนมาร์คไปมาเลเซียได้ทันทีในเดือน ต.ค. โดยขนส่งทางรถยนต์ส่งออกผ่านด่านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา

“อ.ส.ค.ตั้งเป้ายอดส่งออกไปยังตลาดมาเลเซียในปี 2561 ไว้ไม่น้อยกว่า 120 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10% ของเป้าหมายส่งออกตลาดอาเซียนรวม 1,100 ล้านบาท และมองว่าในอนาคตมาเลเซียจะเป็นประตูการค้าที่สำคัญและเป็นช่องทางกระจายสินค้าแบรนด์ไทย-เดนมาร์คไปสู่ประเทศสิงคโปร์ บรูไน และอินโดนีเซียได้” นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าว

ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสในการขยายการส่งออกสู่ตลาดประเทศมุสลิมอื่นๆ อย่างกลุ่มประเทศความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับหรือจีซีซี (จีซีซี) ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้ในระยะยาวให้กับผลิตภัณฑ์นมยู.เอช.ที.ไทย-เดนมาร์ค

ทั้งนี้ อ.ส.ค.ยังมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตนมพร้อมดื่มเพื่อรองรับความ

ต้องการตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยปริมาณการผลิตเติบโตขึ้น 6-10% ต่อปี ขยายตามสัดส่วนของมูลค่าน้ำนมดิบที่เพิ่มขึ้นปีละ 400-500 ล้านบาท ในส่วนของการส่งออกตลาดมาเลเซียนั้น อ.ส.ค.ได้เตรียมความพร้อมโรงงานนมสุโขทัยเป็นฐานการผลิตหลัก เนื่องจากมีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล และมีเครื่องจักรแบบไฮสปีด กำลังการผลิตกว่า 100 ตัน/วัน อีกทั้งได้เตรียมพร้อมโรงงานนมมวกเหล็ก จ.สระบุรี กำลังการผลิต 200-250 ตัน/วัน และโรงงานนมปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ กำลังการผลิตวันละ 130-150 ตันไว้เสริม และหากออร์เดอร์มีมากจน อ.ส.ค.ไม่สามารถผลิตได้ทัน ก็ได้ประสานสหกรณ์โคนมพัทลุง ซึ่งเป็นพันธมิตรไว้ เพื่อเป็นฐานการผลิตเสริมด้วย ■

ข่าวสั้นรอบสัปดาห์

☆☆ ปตท. สนับสนุน "ยางล้อประชารัฐ"

นายอรรถพล อุภษิฑูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง "โครงการยางล้อประชารัฐ" ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย ในการใช้พื้นที่ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ของ ปตท. เป็นจุดเปลี่ยนยางล้อรถยนต์จากโครงการยางล้อประชารัฐ ส่วน กยท. จะผลิตยางล้อภายใต้แบรนด์ TH-TYRE (ไทย-ไทเออร์) ซึ่งเป็นยางล้อรถจากวัตถุดิบของชาวสวนยางไทย เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการบูรณาการของ 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร นอกจากนี้ ปตท. สนับสนุนค่าบริการเปลี่ยนยางล้อรถยนต์ตามโครงการฯ ฟรี ถึง 31 ธันวาคม 2560 จากนั้นจะลดค่าบริการ 50% ถึง 31 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ตั้งของศูนย์บริการ FIT Auto ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จำนวนกว่า 26 แห่ง

